

BÀI PHÁT BIỂU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Kính thưa : Các quý vị đại biểu

- Kính thưa toàn thể các cô, bác, anh chị cử tri đại diện cho Đơn vị bầu cử số 09!

Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021 các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thành phố về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 , hôm nay Ủy ban nhân dân phường Cẩm Đông, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 09 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 09 xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt giữ vững an toàn thành quả chống dịch Covid 19 mà của Đảng và nhà nước ta!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri.

Vừa qua, thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP, phường, khu phố cũng đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như của các ứng cử viên. Tuy nhiên để các cử tri nắm được rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên và tiến hành bầu cử, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Tôi là Đoàn Thị Ý Nhi , sinh năm 1983 quê quán Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội

Tuy được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng gió và kiên cường , nhưng tôi rất may mắn được lập gia đình và được xây dựng cuộc sống mới tại Khu phố 2B, Phường Cẩm Phú, Cẩm Phả. Là một người con xa quê, nhưng khi sống ở đây tôi luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp và đặc biệt là sự giúp đỡ của xóm làng, luôn là động lực để tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống!

Hiện nay, Tôi là giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên Giáo dục và Đào tạo Newlife, chuyên đào tạo Tiếng anh, đồng thời cũng là GD công ty CP Giáo dục và ĐT KNS Cẩm Phả!



Bản thân tôi khi ứng cử đại biểu HĐND Thành Phố, tôi đã xây dựng một chương trình hành động chi tiết, cụ thể. Nếu cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi tham gia đại biểu HĐND Thành Phố tôi hứa:

1. Với vị trí công tác hiện tại, tôi ý thức được trách nhiệm và nắm bắt cơ hội để có thể đóng góp được nhiều cho xã hội nói chung, cho nhân dân Phường Cẩm Phú, Cẩm Phả nói riêng, xác định tập trung giải quyết tốt các vướng mắc của cử tri nhằm đạt được nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, cùng nhau phát triển.
2. Với bản thân, tôi sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm túc quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND Thành Phố; tích cực xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho con em trên địa bàn phường Cẩm Phú cũng như thành phố, cũng như tôi luôn xác định Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nên tôi mong muốn và đặt hết tâm huyết của mình để tạo môi trường học tập tiên tiến chuyên nghiệp giúp cho các em nhỏ được tiếp xúc với môi trường học chuẩn quốc tế ngay tại chính địa bàn mình sinh sống, giúp cho các em có một nền tảng kiến thức vững chắc khi bước vào đời, Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri để đưa tiếng nói của cử tri đến với lãnh đạo cấp cao, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri.
3. Chấp hành và thực hiện tốt công tác giám sát với thực tế việc triển khai các chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cử tri và cơ sở.
4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó phản ánh kịp thời với cấp trên về vấn đề cử tri quan tâm. Chịu sự giám sát của cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử.
5. Tôi cùng các vị đại biểu sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương để phản ánh tới HĐND,
6. Cam kết thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri trước HDND, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng của người đại biểu.

Trên cơ sở các ý kiến, nguyện vọng của bản thân, trong đợt bầu cử lần này dù trúng cử hay không thì tôi vẫn luôn mang trong mình tinh thần và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân, mong muốn xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển toàn diện.



Tôi mong được sự ủng hộ của cử tri để tôi có cơ hội thể hiện chính mình. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý chân thành của các ông bà, cô bác, anh chị.

Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri tại đơn vị bầu cử số 09 mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Ứng cử viên



Đoàn Thị Ý Nhi